

ความปลอดภัยในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษา จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบ MOE Safety Center รวมถึงภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ จำนวน ๙ ประเภท และการกำกับติดตาม และรายงานผล โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้องคุ้มครอง ดูแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษา จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบ MOE Safety Center รวมถึงภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ จำนวน ๙ ประเภท และการกำกับติดตาม และรายงานผล โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้องคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำดำเนินงานจัดทำแผนเสริมสร้างความปลอดภัย และแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุด หากมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร่งด่วน

๑. นักเรียนเลือกหยิบสลากกินแบ่งนักเรียนคนละ ๑ ใบ หรือตามความเหมาะสมให้เท่าๆกัน (สลากมีทั้งหมด ๔๘ ใบ)

๒. ครูสุ่มอ่านคำถามมา ๑ ข้อ (สามารถสุ่มแบบใช้ PowerPoint โดยการขึ้นจอหรือแบบ พรินต์ใบคำถามในกรณีที่ไม่ห้องเรียนไม่มีจอ) และให้นักเรียนทุกคนช่วยกันหาคำตอบโดยการเทียบศักราช นักเรียนคนใดที่ตอบคนแรกและถูกต้องจะได้คะแนนสะสม ๒๐ คะแนน และบันทึกคะแนนลงในตารางบันทึกคะแนน

๓.ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง นักเรียนทุกคนตรวจสอบสลากกินแบ่งนักเรียนของตนเองว่ามีตัวเลขตรงกับเฉลยหรือไม่ หากถูกรางวัล ๔ ตัวหน้า จะได้ ๔๐ คะแนน หากถูกรางวัล ๔ ตัวหลังจะได้ ๓๐ คะแนน และบันทึกคะแนนลงในตารางบันทึกคะแนน

๔. นักเรียนคนไหนมีคะแนนสะสมทั้งจากการตอบถูกคนแรกและถูกรางวัล มีคะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะ